



**CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM ÚC CHÂU**  
**VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY IN AUSTRALIA. VCCA.**  
**TUYÊN ÚY ĐOÀN-VIETNAMESE CATHOLIC CHAPLAINCY IN**  
**AUSTRALIA**

St Vincent Liem Centre, 95 Mt Alexander Rd, Flemington VIC 3031

Email: ngoctanss2014@yahoo.com.au; paulvanchi@yahoo.com;  
minhtam.nguyen2014@mail.com

---

**TÂM THƯ GỎI**

**ĐOÀN QUÂN LÊGIO MARIE CỦA MẸ, NHÂN THÁNG 5 - THÁNG HOA VÈ**

Kính gửi ông bà anh chị em, những người con yêu quý của Đức Mẹ Maria!

Nhân dịp tháng hoa của Mẹ lại về, tôi yêu mến gửi lời chào, chúc ông bà anh chị em, các thành viên Legio Marie trên khắp mọi miền Nước Úc, luôn được bình an trong Chúa, nhờ sự chuyên cầu của Nữ Tướng – Đức Trinh Nữ Maria của chúng ta. Với trách nhiệm hướng dẫn anh chị em Legio toàn quốc, tôi ao ước noi gương Thánh Phao Lô, hằng hướng về anh chị em, với lời cầu nguyện tha thiết mỗi ngày, cầu mong anh chị không ngừng tiến tới trong con đường thánh thiện, và trở nên vũ khí sắc bén trong tay của Chúa để giúp các linh hồn, xứng với danh hiệu là quân binh của Mẹ.

Thưa ông bà và anh chị em, người đời thật khôn ngoan khi nhận ra sự thật: “thời thế, tạo anh hùng”. Đối với chúng ta những người theo sát Mẹ Maria, để xông pha chiến trận, loại trừ ba thù: Thế gian, ma quỷ và xác thịt. Hơn bao giờ hết, thời gian này, khi mà cơn đại bệnh dịch Virus Corona đang tàn phá thế giới, xã hội bị đảo lộn, mọi hoạt động thờ phượng bị đổi thay, con người hoang mang, tuyệt vọng .... Đây chính là mặt trận để những người lính của Mẹ xuất trận. Đây chính là lúc, nếu anh chị em buông tràng hạt, thì chính như lúc người lính trên chiến trường buông súng chịu trời vậy! Thời gian qua, ông bà anh chị em đã không ngại nghỉ trau dồi binh pháp, chính là việc hội họp, cầu nguyện, học hỏi sách thiêng liêng, nhất là đào sâu cuốn Thụ Bản của Legio, như kim chỉ nam cho người Lính dưới trướng của Mẹ. Tháng năm, trong cơn đại dịch này, chính là lúc anh chị vận dụng, những gì mình đã ra công mài dũa.

Trên hết mọi sự, tôi rất yên tâm và tin tưởng rằng, trong thời gian xảy ra cơn đại dịch toàn cầu, Ông Bà anh chị em không bao giờ lơ là trong việc dâng lễ Misa mỗi ngày, cho dầu chỉ có thể hiệp dâng qua online. Trong thánh lễ, chúng ta được nghe Lời Chúa, được gặp gỡ Đức Giêsu Con của Mẹ. Như thế, anh chị em như đang rất yêu mến và vâng nghe lời Mẹ đã phán xưa: “Người bảo gì, anh em cứ làm theo”. Hơn nữa, Lời Chúa, Lời Hằng Sống, và Bí Tích Thánh Thể là lương thực hằng ngày, mà không cho phép bất cứ một người Legio nào coi nhẹ, hoặc lơ là, đặc biệt trong thời gian trận mạc này.

Tôi chân thành gửi gắm hết thầy anh chị em cho Mẹ, nhưng cũng cần anh chị ghi nhớ một vài hướng dẫn trong Tháng Năm này:

Vâng, tháng Năm - Tháng Hoa “là tháng mà các Kitô hữu, cách riêng các thành viên gia đình Legio khắp thế giới, tại các nhà thờ nếu không thể, thì tại tư gia, dâng lên Mẹ Đồng Trinh những hành vi kính trọng và tôn sùng yêu mến và sốt sắng hơn; và đây cũng là tháng mà Thiên Chúa đổ xuống trên chúng ta biết bao nhiêu hồng ân lớn lao hơn từ ngai toà của Mẹ chúng ta.” (ĐGH Phaolô VI, thông điệp Mense Maio, 29/05/1965, số 1). “Tháng Năm là một động lực mạnh mẽ cho việc cầu nguyện thường xuyên và sốt sắng hơn, và bởi vì những lời khẩn cầu của chúng ta sẽ dễ dàng chạm đến trái tim từ ái của Đức Maria trong suốt Tháng Năm này, đó là một thói quen rất được ưa chuộng” mà các Đức giáo hoàng “chọn tháng này dâng kính Đức Maria, nhằm thôi thúc dân Kitô

giáo dân những lời nguyện chung với nhau bất kỳ lúc nào nhu cầu của Giáo Hội đòi hỏi hoặc khi có những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đe dọa nhân loại.” (ĐGH Phaolô VI, thông điệp Mense Maio, 29/05/1965, số 3).

Theo tinh thần này, xét thấy thế giới cũng như Giáo Hội, trong giai đoạn này như đang đứng trước những thách đố nghiêm trọng đe dọa tương lai nhân loại cũng như đời sống đức tin, tôi khuyên anh chị em hãy chuyên chăm dâng lên Mẹ những tràng hoa Mân Côi. Xưa nhờ đáp lại lời mời gọi của Hội Thánh, các Ki tô hữu khắp nơi, đã họp nhau, cùng lần chuỗi mà Giáo Hội đã đẩy lưu được Quân Hôi Giáo. Tôi tin chắc trong Tháng Năm này, tất cả các Legio của chúng ta, cùng với Giáo Hội, dùng tràng chuỗi Mân Côi - Vũ Khí, rất đơn thành, nhưng cũng rất hiệu lực này, để một lần nữa đẩy lui ma quỷ và bệnh dịch nguy hiểm phần xác này, đồng thời chữa lành luôn bệnh dịch tâm linh trong tâm hồn các tín hữu khắp thế giới.

Bên cạnh đó, xin anh chị em cũng siêng suy gẫm sách Thánh - Lời Chúa, Sách thánh Đức Bà, đọc kinh Hỡi Nhớ, kinh Lạy Nữ Vương, làm tuần ba, tuần bảy Kính Mẹ.

Trong lúc này, tôi cũng xin Anh chị em nhớ cầu nguyện cho tất cả các linh hồn là những người thân yêu, hoặc đã nằm xuống tại quê hương Việt nam, hoặc đã ra đi cách đau thương trên biển cả trong biến cố 1975. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho hàng trăm ngàn anh chị em đã ra đi trong trận đại dịch này.

Một lần nữa, xin mời anh chị em Legio hãy phát cao cờ của Nữ Tướng của chúng ta, và hãy là một trong những đoàn quân tiên phong, xông vào trận chiến quan trọng này. Tôi hy vọng anh chị em sẽ là những người được chung chia niềm vui chiến thắng với Mẹ của chúng ta trong một ngày rất gần. Kính chúc anh chị em luôn bình an, mạnh khỏe và không ngừng gặt hái được nhiều ân huệ thiêng liêng.

Flemington, Victoria, 29/04/2020



Linh mục, Giuse Trần Ngọc Tân,sss  
Chủ Tịch Tuyên Úy Đoàn Úc Châu  
Linh Hướng Legio Việt Nam Liên Bang Úc Châu